



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 5 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng cuối cùng của năm học đã đến gần, đây là thời gian để quý vị suy ngẫm về hành trình của các con trong một năm qua. Chắc hẳn quý vị sẽ đồng ý rằng bây giờ các con đã trưởng thành hơn về mặt học thuật, xã hội và tình cảm so với nhiều tháng trước khi năm học bắt đầu.

Kỳ thi học kỳ 2 đã kết thúc. Các em đã học tập chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên chúng tôi tin rằng kết quả sẽ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các em. Điều tương tự đối với những học sinh đã tham gia kỳ thi Cambridge, mặc dù chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận được kết quả.

Trong vài tuần cuối cùng của năm học, vẫn còn rất nhiều cơ hội học tập có ý nghĩa cho học sinh. Chúng bao gồm đọc các tác phẩm văn học, nghiên cứu cá nhân và các dự án nhóm. Các học sinh cũng sẽ có thời gian để tập dượt cho buổi hòa nhạc cuối năm, buổi hòa nhạc này sẽ mang đến cho tất cả các lớp và học sinh cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Điều này sẽ hỗ trợ tăng sự tự tin và tinh thần đồng đội của các em.

Xin lưu ý rằng Lễ Tốt nghiệp & Trao giải và Buổi hòa nhạc được ấn định vào Thứ Bảy ngày 24 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố. Thời gian bắt đầu chương trình của học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 4 là 9:30, với học sinh từ lớp 5 đến lớp A level bắt đầu lúc 13:30. Thông tin chi tiết sẽ được các giáo viên thông báo trên lớp.

Chúng tôi sẽ không thể thành công nếu không có nền tảng tuyệt vời mà quý phụ huynh đã trang bị cho các con. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hỗ trợ xuyên suốt của quý vị đối với những nỗ lực của chúng tôi nhằm cung cấp một nền Giáo dục Quốc tế đồng thời gìn giữ và phát triển các Giá trị Phương Đông. Trải nghiệm này chắc chắn sẽ giúp các em học sinh đạt được những mục tiêu mà các em đã đặt ra và chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh trong tương lai.

Trân trọng

Robert Madden – Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 5 2023

Các em học sinh thân mến,

Những chùm hoa đỏ thắm đang nở rộ trên các cành phượng trong sân trường.

Một năm học sắp qua đi! Mùa hạ lại về!

Đón chào mùa hạ 2023, thầy và trò khối song ngữ đã tích cực trong giảng dạy và học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Thành tích đáng kể nhất là giấy chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm Giải cấp Quận của thầy Trương Hoàng Long/ GVCN lớp 7 và cô Trịnh Thị Chung/GVCN lớp 1 cùng với Giải III môn Tiếng Anh cấp Thành phố của bạn Lê Hồng Nhật lớp 9 song ngữ.



Trước khi chia tay thầy cô, bè bạn và mái trường, các bạn học sinh đã trải qua kì thi cuối năm với sự nỗ lực không ngừng của bản thân để đạt được kết quả học tập như mong đợi, đáp đền công ơn cha mẹ và thầy cô.

Sau đó, học sinh các lớp khối song ngữ còn phải tích cực tập luyện cho các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong buổi lễ Tri ân vào ngày 28/6/2023 trong những ngày cuối năm học.

Chia sẻ với nỗi vất vả và phấn đấu rèn luyện của các em, thầy trò khối song ngữ sẽ có buổi tham quan bên



Nhà Rồng, giúp các em hiểu rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Với giá trị lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, Bến Nhà Rồng và di tích lịch sử Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh và là niềm tự hào của nhân dân cả nước.

Bên cạnh đó, các em sẽ được đến tham quan khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Tại đây, các em sẽ được tìm hiểu về truyền thuyết dân gian quen thuộc của người Việt khiến bất cứ ai cũng ấn tượng nhớ mãi không quên: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh, Tứ Linh Quy Tụ (Long - Lân - Quy - Phụng),.... Các em được tắm mát vui chơi thỏa thích ở biển Tiên Đòng. Chắc chắn buổi tham quan học tập đã ngoại tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho chính bản thân của các em.

Cô chúc các em có kì nghỉ hè thú vị, có những ngày hè tốt lành, yên bình bên gia đình và người thân!

**Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam
Phùng Thị Tuyết Minh**

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 5 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Ở Khối Mẫu giáo, chúng tôi đã dành cả tháng Năm để khám phá các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đã tìm hiểu về trang phục truyền thống và những địa điểm nổi tiếng, khám phá những món ăn đặc trưng của các quốc gia khác và làm quen với những lá cờ đầy màu sắc khi sử dụng các kỹ thuật khác nhau như tô màu hoặc ghép ảnh. Các em học sinh thích thú tham gia các trò chơi từ khắp nơi trên thế giới để biết thêm một chút về đất nước của các thầy cô trong Ngày Quốc tế.

Trong phần phát âm, các em nhỏ của chúng tôi đang học những âm cuối của bảng chữ cái, trong khi đó, các học sinh lớn hơn tập trung vào việc đọc các từ, cụm từ và câu đơn giản. Chúng tôi sẽ dành những tuần sắp tới để đánh giá kiến thức của học sinh và hoàn thành đánh giá của Học kỳ 2, đồng thời, hoàn thiện vũ đạo cho các bài hát chúng tôi đã chọn cho chủ đề “Nhạc phim diệu kỳ” của buổi Buổi hòa nhạc cuối năm.

Chúng tôi tiếp tục chào đón phụ huynh đến với buổi “Ở lại cùng chơi” để có cái nhìn sơ lược về các hoạt động hàng ngày của các lớp Mẫu giáo và đang lên kế hoạch để biến sự kiện này thành một sự kiện thường xuyên hơn trong năm học tới.

Barbara Borbely Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Lại một năm học đầy thành công sắp kết thúc, tôi muốn chúc mừng các học sinh của chúng ta đã hoàn thành kỳ thi Cambridge và kỳ thi cuối Học kỳ. Các em đã thể hiện sự trưởng thành về mặt học thuật, nhận thức và là những công dân tích cực và có trách nhiệm.

Trong những tuần cuối cùng, chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội học tập được lên kế hoạch cho học sinh. Thay vì chỉ xoay quanh các bài kiểm tra và học trên lớp, các hoạt động này sẽ có hình thức học tập dựa trên dự án, các hoạt động STEM và các chuyến tham quan học tập trải nghiệm tại nhiều địa điểm ở Thành phố và khu vực lân cận.

Chúng tôi cũng sẽ có Lễ tổng kết cuối năm và Buổi hòa nhạc của trường. Các em học sinh vừa luyện tập hàng ngày và vừa tận hưởng niềm vui khi học các kỹ năng mới về nhảy múa và ca hát.

Kỳ thi iPSLE hàng năm sẽ được tổ chức tại học xá Nam Sài Gòn từ thứ Sáu ngày 30 tháng 6 đến thứ Năm ngày 6 tháng 7. Chúng tôi sẽ đón tiếp các học sinh Lớp 6 từ ba trường khác trong hệ thống Trường Quốc tế Singapore, và tôi chúc các em may mắn trong chuỗi kỳ thi rất uy tín của Singapore này.

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 5 2023

Kính gửi Đọc giả,

Chúng tôi rất tự hào về sự tiến bộ mà các học sinh đã đạt được. Sau khi tất cả các bài kiểm tra hoàn thành và được chấm điểm, chúng tôi rất hào hứng để chia sẻ kết quả Học kỳ 2 của các em. Vào tháng cuối cùng của năm học, các giáo viên đang chuẩn bị nhiều trải nghiệm học tập thú vị và vui nhộn bao gồm các bài học từ các dự án, ngày hội thể thao và đi các chuyến học tập trải nghiệm. Chúng tôi hy vọng rằng, trải nghiệm các hoạt động này sau kỳ thi, sự hứng thú và tương tác của các em sẽ duy trì ở mức cao khi kỳ nghỉ hè đến gần.

Chúng tôi rất mong năm học kết thúc thành công tốt đẹp với điểm nhấn là buổi hòa nhạc cuối năm đáng mong đợi. Các bạn học sinh đang tập luyện và rất hào hứng thể hiện những động tác vũ đạo trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Đêm nhạc cuối năm sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố. Chúng tôi mong đợi được tổ chức lễ kỷ niệm kết thúc một năm thật thành công và xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ của quý vị trong suốt năm học.

Antinena Amon – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Các học sinh đã ôn tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi và buổi hòa nhạc. Chỉ còn một vài bài thi Cambridge dành cho học sinh Trung học và chúng tôi tin rằng kết quả thi sẽ phản ánh được sự chăm chỉ của các em. Kỳ thi học kỳ 2 dành cho học sinh cấp 2 đã bắt đầu, chúc các em học sinh có kết quả tốt. Các giáo viên sẽ hướng dẫn thêm về nội dung thi và kỹ năng học tập, nhưng học sinh cũng được khuyến khích hỏi giáo viên nếu cần thêm trợ giúp.

Chúng tôi khuyến khích học sinh nghỉ ngơi khi cần thiết và ngủ đủ giấc để giúp các em tập trung vào bài học. Các giáo viên cũng đang chuẩn bị các cơ hội học tập từ các dự án thú vị để học sinh thực hiện sau kỳ thi. Các dự án này mang đến cho học sinh cơ hội rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh có thể làm việc theo nhóm và thực hành các kỹ năng giao tiếp đáng giá.

Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)